

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กองการต่างประเทศ สป.

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับผลสำเร็จในการพัฒนากระบวนการประสานนโยบายและแผนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ข้อมูลพื้นฐาน			เกณฑ์การให้คะแนน			หมายเหตุ		
				๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๑	๒	๓		๔	๕
การส่งเสริมการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล	การพัฒนาารระบบ บริหารจัดการ ของ สป.มท.ให้มี ประสิทธิภาพ	ระดับผลสำเร็จในการพัฒนา กระบวนการประสาน นโยบายและแผนเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ จากเมียนมา	๑๐	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	ตัวชี้วัดเพื่อการ พัฒนา
คำอธิบาย :												
รายละเอียด												
๑ วิเคราะห์นวัตกรรมหรือกระบวนการ และกำหนดแผน รูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้มีประโยชน์กับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน												
๒ -												
๓ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบให้เป็นที่ไปตามเป้าหมาย / จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานเพิ่มเติมในอนาคต												
๔ -												
๕ รายงานผลการดำเนินงานการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน) ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เสนอผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต												
สูตรการคำนวณ :	<input checked="" type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone) <input type="checkbox"/> ช่วง : ผลการดำเนินงานยิ่งมามากยิ่งดี (Range : R) <input type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R - A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level : L) <input type="checkbox"/> อันดับ : ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating : RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร											
เงื่อนไข :	- ค่าคะแนนระดับ ๑ เกณฑ์การเลื่อนขั้น/การประเมิน/การประเมินที่เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถรองรับหรือกระบวนการในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ หรือบุคลากร ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เทคโนโลยี ฐานข้อมูล กฎหมาย การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การตามหลักการมาภิบาล เป็นต้น - ค่าคะแนนระดับ ๕ การรายงานผลการดำเนินงาน เป็นไปตามรูปแบบการรายงานที่กำหนด											

